



เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ และมวลสมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด



ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
[www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com)

# สหกรณ์นครนนท์

มั่นคง โปร่งใส ทันทสมัย เต็มใจให้บริการ



## บทบรรณาธิการ

นายรังสิมันต์ ยาละ

086-319-5725

**สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ที่เคารพ** พบกับวารสารสหกรณ์ฯ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ครับ ฉบับนี้เป็นฉบับรับเดือนมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จขึ้นครองราชย์โดยสมบูรณ์ ทรงพระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า **“เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”**

สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี ของเราเนื่องในวโรกาส สำคัญนี้ สหกรณ์ฯ ได้เปิดโครงการพิเศษ เงินฝาก **“ออมทรัพย์รับปีมหามงคล”** ก็ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันออมทรัพย์กับโครงการเงินฝากโครงการใหม่ ซึ่งได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% สูงกว่าธนาคารแน่นอนครับ

### ต่อจากหน้า 5

รายการที่ดินทั้ง 3 รายการ อยู่ในระหว่างการประกาศขาย ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่คือนายหน้า สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ในวันและเวลาทำการ

### เรื่องที่ 6 การติดตามหนี้สิน ประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานการติดตามหนี้สินในรอบปีบัญชี 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 – เมษายน 2562 ติดตามหนี้ได้เป็นเงิน 46,363,619.00 บาท มติที่ประชุมได้ใช้มาตรการทางถาม และมาตรการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไป

**เรื่องที่ 7 การดำเนินการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์** เรื่องนี้จากการที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 มีผู้มาสมัครจำนวน 6 คน และสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม จึงได้ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา จำนวน 1 คน คือ นางจันทฉวี น้อยพรหม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจะได้แจ้งให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ต่อไป

### เรื่องที่ 8 เรื่องการประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งหลายอย่างใน พรบ อ่านดูแล้ว มีสิ่งดีๆ หลายอย่างครับ แต่บางอย่างก็ยังมีผลกระทบกับ สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี ของเราอย่างแน่นอนครับ เช่น

1.การชำระหนี้เงินกู้สามัญ ต้องชำระภายใน 120 งวด คือ 10 ปี จากของเดิม 240 งวด ตรงนี้กระทบแน่นอนครับ คนกู้สามัญ จะต้องส่งค่างวดมากขึ้น

2.การชำระหนี้เงินกู้ต้องแล้วเสร็จภายในอายุ 75 ปี

3.การเปิดเผยข้อมูล เครดิตสำหรับผู้กู้รายใหม่

ซึ่งทั้ง 3 ประการ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับ

ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ผู้แทนสมาชิกอย่าลืม นะครับ การประชุมสัมมนา ผู้แทนสมาชิก ที่จังหวัดชลบุรี ก็คงมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือและแจ้งรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อขอมติกับท่านผู้แทนด้วยครับ รอดอกเดินทางจากศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรี เวลา 6.00 น

**พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ**

**สมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562** ที่ประชุมได้มีมติกำหนดดำเนินการประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 สถานที่โรงแรม ดี วารี จอมเทียน พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้ดำเนินการส่งเป็นหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 พร้อมแบบตอบรับมาถึงผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบทุกคนแล้ว

**เรื่องที่ 9 รายงานการดำเนินคดีต่อผู้ที่ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหายต่างๆ** สรุปได้ดังนี้

### การดำเนินคดีแพ่ง

1. สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ ฟ้องสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้กู้เพื่อบังคับการชำระหนี้เงินกู้ให้สหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึง ปี พ.ศ.2561 แล้วจำนวน 672 ราย เป็นเงินประมาณ 265,281,572 บาท ได้รับเงินคืนเป็นรายเดือน ประมาณเดือนละ 1,395,648 บาท ในขณะที่คดีต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดี และดำเนินการในศาล

**ติดตามรายงานจากห้องประชุมฯ ของเดือนต่อไป ในฉบับหน้า สวัสดีครับ**



เสร็จสิ้นลงแล้วดังนี้ ทุนระดับอนุบาล 45 ราย ทุนระดับประถมศึกษา 86 ราย ทุนระดับมัธยมศึกษา 111 ราย และทุนระดับอุดมศึกษา 77 ราย โดยสหกรณ์ฯ จะทำการมอบทุนในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ส่วนการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกที่สหกรณ์ได้ทำการแจ้งไปให้นำสำงรายละเอียดชื่อสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อเข้ามา ขณะนี้ก็ยังส่งมาไม่ครบตามจำนวนที่สหกรณ์ฯ แจ้ง ซึ่งบางหน่วยงานส่งผู้แทนที่ขาดคุณสมบัติมาให้ สหกรณ์ฯ ขอความกรุณาให้ทางหน่วยงานแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้ทันการไปสัมภาษณ์ผู้แทนสมาชิกในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ที่พญา จังหวัดชลบุรี

ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการกิจ หลายประการที่สำเร็จและกำลังดำเนินการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการกู้เงินใหม่ทั้งระบบ เนื่องจากต้องทำให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่ทั้งที่เป็นคุณและเป็นโทษกับสหกรณ์ฯ เรา เราพยายามปรับให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผมจะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในวันที่ 14 พฤษภาคม นี้ ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์กรุงเทพ ถ้ามีความคืบหน้าในสิ่งใหม่ๆ จะได้นำเรียนท่านสมาชิกในโอกาสต่อไป การจัดทำข้อมูล NPL ของเราก็ืบหน้าไปด้วยดีผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไปแล้ว กำลังจัดทำให้เป็นระบบอีกตัวหนึ่ง สหกรณ์ฯ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะกฎหมายใหม่ของสหกรณ์ฯ ได้ออกมามีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กำลังจะออกกฎหมายมาใช้บังคับกับสหกรณ์ฯ ของเราต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกและผู้แทนสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้กำลังใจกับคณะกรรมการมาโดยตลอดครับ

**สวัสดิ์ศรีชัย**

**เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน** ผมขอเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เรากำหนดวันรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และพิจารณาสรรหาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผลการดำเนินการสรรหาได้แก่ นางจันทฉรีย์ น้อยพรหม ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มีประสบการณ์เกี่ยวกับแผนและนโยบาย จบการศึกษาด้านบัญชี และการจัดการ ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านบริหารการศึกษา มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่เจ้าหน้าที่การเงิน สปอ.ปากเกร็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมนนทบุรี จำกัด หลายสมัย คณะกรรมการฯ ได้พยายามคัดเลือกคนดี คนที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์ สุจริต เข้ามาเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ฯ เรา ในช่วงที่สหกรณ์ฯ ประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้าน เพื่อเข้ามาช่วยสหกรณ์ฯ ของเรา เชื่อมโยงการบริหารงานระหว่าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการฯ และมวลสมาชิกทุกท่าน สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น การดำเนินการผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ

สำหรับการมอบทุนบุตรสมาชิก ผลการพิจารณาได้ดำเนินการ

ต่อจากหน้า 6

**สุดท้ายขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้**

ประเภทสัญญา	จำนวนสมาชิก (คน)			จำนวนเงิน (บาท)	
	ยื่นกู้	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	ขอกู้	อนุมัติ
1. กระแสรายวัน	40	34	6	-	-
2. สามัญ	66	64	2	31,415,000.00	31,325,000.00
3. สวัสดิการ	26	25	1	14,650,000.00	14,430,000.00
4. อุ่นใจ	222	222	-	32,910,000.00	32,910,000.00
5. กู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์	8	8	-	13,320,000.00	12,250,000.00
6. กู้เงินขึ้นใจ	40	40	-	400,000.00	400,000.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>402</b>	<b>393</b>	<b>9</b>	<b>92,695,000.00</b>	<b>91,315,000.00</b>

**พบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดิ์ศรี**



## คุยกับผู้จัดการ

นางกนกวรรณ เกิดนวล

02-525-4270-2 ต่อ 222

รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ

### สวัสดิ์ค๊ะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ทุกคน

ก่อนอื่นดิฉันขอฝากถึงท่านที่ยังไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาผู้รับโอนประโยชน์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ข้อที่ 38 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ในกรณีที่ถึงแก่ความตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้า อันมีชื่ออยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ให้ท่านสมาชิกรีบมาดำเนินการเขียนให้เรียบร้อยนะคะ

### ฉบับนี้มี “5 วิธี ทำพินัยกรรม เพื่อความสงบเรียบร้อย”

กับคำที่ว่าความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอน หรือชีวิตเป็นของไม่เที่ยงนั้นก็เป็นเรื่องจริง หลายอย่างในชีวิตเป็นเรื่องที่คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ แต่ก็มีอีกหลายเรื่องเช่นกันที่เราสามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ได้ ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยเพื่อความสบายใจของตัวเองและจัดระเบียบชีวิตให้พร้อม เพื่อที่คนข้างหลังจะได้ไม่วุ่นวายจนกลายเป็นแตกความสามัคคี

หนึ่งในหลายเรื่องที่เราควรจะทำด้วยตัวเองไว้ขณะที่คุณมีสติสัมปชัญญะก็คือการเขียนพินัยกรรมชีวิต ทั้งในเรื่องการเจ็บป่วยว่าจะต้องการให้รักษาอย่างไร หากถึงตอนนั้นคุณไม่รับรู้หรือตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ระบุไปเลยว่าจะให้ลูก ญาติมิตรคนใดเป็นผู้ตัดสินใจแทนคุณ เพื่อที่จะต้องมีกรณีฉุกเฉินว่าลูกคนนั้นจะรักษาแบบนี้ ลูกอีกคนเห็นควรว่าต้องผ่า เจ็บป่วยแค่ไหน จนถึงขั้นไม่รับการรักษาหากว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีอะไรดีขึ้นซึ่งเรามีสิทธิเขียนพินัยกรรมนี้ไว้และแจ้งให้ญาติๆ ทราบ และนำไปให้แพทย์เจ้าของไข้ดูว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นอย่างไรในการรับการรักษา

อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำคือเขียนพินัยกรรมมรดก ถ้าจัดการไว้ไม่เรียบร้อยจะสร้างความแตกแยก แตกความสามัคคีในหมู่บุตรธิดา และญาติมิตรจนกลายเป็นชนวนให้คนข้างหลังทะเลาะกัน ถ้าเราเขียนแสดงเจตจำนงไว้ทุกอย่างจะเรียบร้อยเป็นปกติ เพราะไม่มีใครกล้าค้านพินัยกรรมที่เขียนอย่างถูกต้อง ขณะที่คุณมีสติครบถ้วนยิ่งเรามีคุณสมบัติเยอะต้องเขียนไว้เลย อย่าทิ้งปัญหาไว้ให้คนข้างหลัง แม้จะบอกปากเปล่าก็ไม่ดีเท่าเขียนเป็นพินัยกรรม เราสามารถเขียนด้วยตัวเองแบบไหนก็ได้บ้าง

**1. พินัยกรรมแบบธรรมดาต้องทำเป็นหนังสือ** โดยจะเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ต้องลง วัน เดือน ปี ในขณะที่ทำ ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คนพร้อมกัน โดยจะลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วมือก็ได้

**2. พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ** ต้องเขียนด้วยลายมือ

ของตนเองทั้งฉบับ ใช้พิมพ์ไม่ได้จะมีพยานหรือไม่ก็ได้ ต้องลงวัน เดือน ปี ในขณะที่ทำ ต้องลงลายมือชื่อ จะใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือเครื่องหมายอื่นไม่ได้

**3. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง** ยื่นคำร้องขอให้ นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ณ อำเภอ หรือเขตใดก็ได้ ดำเนินการให้อย่างเป็นทางการ

**4. พินัยกรรมทำแบบเอกสารลับ** ยื่นคำร้องขอให้ นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ณ อำเภอ หรือเขตใดก็ได้ โดยปฏิบัติดังนี้

4.1 ต้องมีข้อความว่าเป็นพินัยกรรมและลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรม

4.2 ผู้ทำพินัยกรรมต้องพินึกพินัยกรรม แล้วลงลายมือชื่อบนคานบรอยพินึก

4.3 ผู้ทำพินัยกรรมต้องนำพินัยกรรมที่พินึกนั้น ไปแสดงต่อ นายอำเภอและพยานอย่างน้อย 2 คน

4.4 เมื่อนายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขตจดถ้อยคำของผู้ทำพินัยกรรม และวัน เดือน ปี ที่ทำพินัยกรรมมาแสดงไว้ในซองพับและประทับตราประจำตำแหน่งแล้ว นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต ผู้ทำพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบนซองนั้น

**5. พินัยกรรมทำด้วยวาจา** ใช้เฉพาะกรณีที่เกิดเหตุการณ์พิเศษ ไม่สามารถทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่ได้ เช่น ตกอยู่ในอันตราย ใกล้เสียชีวิต เกิดโรครุนแรง หรือสงคราม ทั้งนี้พินัยกรรมจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากผู้ทำพินัยกรรมกลับมาทำพินัยกรรมแบบอื่นได้ แสดงเจตนาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน ซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น พยานทั้งหมดต้องไปแสดงตน และแจ้งให้นายอำเภอทราบถึงข้อความพินัยกรรม และสาเหตุที่ต้องทำพินัยกรรมด้วยวาจา

นอกจากนี้ ควรระวังเรื่องการทำพินัยกรรมแบบที่ต้องมีพยานและแบบที่ให้คนอื่นเขียน เพราะพยานและคนเขียน (รวมทั้งคู่สมรสตามกฎหมายของทั้งคนเขียนและพยาน) จะไม่มีสิทธิได้รับมรดก ต้องเสียภาษีมรดก ก็ควรทำพินัยกรรมโดยกระจายมรดกให้คนละไม่เกิน 100 ล้านบาท เพราะไม่อย่างนั้นคนรับมรดกจะต้องเสียภาษีอัตรา 5% ของส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับบุพการีและผู้สืบสันดาน นอกนั้นจะเสียในอัตรา 10% ของส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

ถ้ากลัวว่าให้มรดกไปแล้วลูกหลานจะไม่ดูแล ก็สามารถไปจดทะเบียนสิทธิเก็บกินบนอสังหาริมทรัพย์ที่เรายกให้ลูกหลานได้ที่สำนักงานที่ดิน ทำต่อจากการจดทะเบียนยกให้ (ได้ทันที) เพื่อให้เรายังมีสิทธิอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ต่อไปได้ตลอดชีวิตในมรดกนั้น

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ค๊ะ



**รายงาน**  
**จากห้องประชุม**  
**นายวิศิษฐ์ ลาวรกันต์**  
081-725-9659

**สวัสดิ์ศรี** เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี **ที่เคารพรักทุกท่าน** พบกับรายงานจากห้องประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่มีความสำคัญอันเป็นมหามงคล มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

การรายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา เป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 60 ครั้งที่ 4/2562 วันศุกร์ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ.2562 มีประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ขอรายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบ สรุปได้ดังนี้ ครับ

**เรื่องที่ 1 รายงานการตรวจสอบกิจการ ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้**

1. การตรวจสอบเรื่องการตรวจนับ บัญชีบัญชีเงินสด และการตรวจรับเงินสด ณ วันสิ้นเวลาทำการแต่ละวันของสหกรณ์ฯ พบว่ามีความถูกต้อง และมีเอกสารหลักฐานการเงินครบถ้วน ไม่มีข้อทักท้วง
2. การตรวจสอบเรื่องการให้เงินกู้พิเศษ และเงินกู้สามัญ พบว่ามีเอกสารหลักฐานเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้องไม่มีข้อทักท้วง
3. ทักท้วงเรื่องโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ฯ ขอให้สหกรณ์ติดตามดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6/2561 และ ครั้งที่ 16/2561 อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว

**เรื่องที่ 2 รายงานความคืบหน้า การติดตามเงินฝาก/เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์อื่น ดังนี้**

1. ชุมชมุขร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด มียอดเงินฝาก 2 บัญชี เป็นเงิน 289,164,301.68 บาท ได้รับเงินคืน 200,000 บาท แต่มีดอกเบี้ยค้างรับ เป็นเงิน 2,294,454.30 บาท ที่ประชุมกรรมการฯ มีมติให้ดำเนินการฟ้อง เพื่อให้เรียกเก็บเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมดแล้ว
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มียอดเงินฝาก 2 บัญชี เป็นเงิน

114,200,000 บาท ได้รับเงินคืน 600,000 บาท และรับดอกเบี้ย 585,008.22 บาท คงเหลือฝาก 113,600,000 บาท ที่ประชุมกรรมการฯ ให้สหกรณ์ทำหนังสือแจ้งเพื่อขอถอนเงินคืนทั้งหมดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการตั้งค่าสำรองหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

3. สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด มียอดเงินฝาก 119,794,894.52 บาท ได้รับเงินคืน 200,000 คงเหลือเงินฝาก 119,794,894.52 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีเช็ค และคดีแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนทั้งหมด

4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด มียอดเงินฝาก 249,739,807.11 บาท ดำเนินการติดตามการชำระเงินคืนตามแผนฟื้นฟูฯ ได้รับเงินคืนตามแผน งวดที่ 4 เป็นเงิน 1,387,926.80 บาท

5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวฬุ์ จำกัด มียอดเงินกู้คงเหลือจำนวน 2,459,964.85 บาท ได้รับเงินคืน จำนวน 76,000 บาท และไม่มีดอกเบี้ยค้าง สหกรณ์ดำเนินการติดตามการชำระเงินคืนอย่างต่อเนื่อง เงินกู้รายนี้ สหกรณ์มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น่าเป็นห่วง

**เรื่องที่ 3 รายงานแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน 2562 ดังนี้**

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จำนวน 10,767 คน และมีสมาชิกสมทบ จำนวน 1,244 คน มีทุนดำเนินงาน 8,071.66 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ จำนวน 91.45 ล้านบาท และฐานะทางการเงินสหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องคิดเป็นร้อยละ 6.91

**เรื่องที่ 4 เรื่องแจ้งให้ทราบจากสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ดังนี้**

1. เรื่องเชิญชวนการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เรื่องการขออุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ และการขอจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 สรุปว่าไม่อนุญาต

**เรื่องที่ 5 รายงานการขายที่ดินแปลงต่างๆ ของสหกรณ์ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนี้**

1. ประกาศขายที่ดินด้านหลังสหกรณ์ฯ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 42.5 ตารางวา ขายยกแปลง ในราคา 206,550,000 บาท
2. ประกาศขายที่ดิน ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ อำเภอเขียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา ประกาศขาย ในราคา 86,000,000 บาท เท่าเดิม
3. การประกาศขายที่ดินหน้าวัดสมเฒ่า ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ในราคา 115,000,000 บาท

# แอดวงสินเชื่อ

นางสนิสา เก่งสกุล  
081-700-4731



**สวัสดิ์คะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี**  
**จำกัด** พบกันอีกครั้งในฉบับเดือนพฤษภาคม ขณะนี้สหกรณ์ฯ มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่างๆ ออกมาหลายเรื่อง ซึ่งส่งผลถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่าน สำหรับการใช้สิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการกู้ที่มากขึ้น ทำให้สมาชิกไม่สามารถทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ได้ตามที่วางแผนไว้ได้แก่ การกู้ประเภทต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ กำหนด และอยากให้สมาชิกเข้าใจสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ ทุกท่าน ในการร่างระเบียบต่างๆ มาใช้ เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ซึ่งออกมาบังคับใช้ให้ถือปฏิบัติ ตลอดจนปัญหาหนี้ NPL ที่คณะกรรมการต้องช่วยกันติดตามหาทางแก้ไข และให้สมาชิกที่ได้กู้ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เป็นปกติคะ

ฉบับนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านสมาชิกจากธนาคารออมสิน เรื่อง **“ผู้มคนจนกู้บ้านคบ.ถูก ออมสินชงขอพต์โลน ดีเวลอปเปอร์”** ธนารักษ์ห้วงคนจนก็ซื้อบ้านคนไทยประชารัฐไม่ผ่าน ได้ให้ออมสินปล่อยขอพต์โลนให้ดีเวลอปเปอร์ หนุนปล่อยกู้ต่อผู้ซื้อ ผ่อนดาวน์ 3 ปีก่อนโอนเข้าแบงก์ และได้เพี้ยยอดผู้ซื้อ **“ธอส.-ออมสิน”** กว่า 2 พันรายผ่านเบื้องต้น 180 ราย

นายอำนาจ ปริมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผย **“ประชาชาติธุรกิจ”** ถึงความคืบหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ว่า ขณะนี้กรมธนารักษ์ได้ลงนามกับผู้ลงทุนไปแล้ว 5 พื้นที่ ที่เป็นโครงการนำร่อง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย ขอนแก่น และเชียงใหม่ โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดำเนินการก่อสร้างแล้ว ส่วนอื่นๆ อยู่ระหว่างขออนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) รวมถึงออกแบบ

ขณะที่การให้เงินกู้แก่ผู้ที่จองซื้อบ้านนั้น มีแนวคิดให้ธนาคารออมสินเข้ามาสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน (ขอพต์โลน) แก่ผู้ประกอบการ (ดีเวลอปเปอร์) ที่ลงทุนสร้างบ้านคนไทยประชารัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการปล่อยกู้แก่ผู้ซื้อเพื่อผ่อนดาวน์ก่อน 2-3 ปี จากนั้นจึงโอนมาเป็นลูกหนี้

สถาบันการเงิน

**“ตอนนี้กังวลว่า ผู้กู้โดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะกู้ไม่ผ่าน เนื่องจากเกณฑ์ ธปท. (ธนาคารแห่งประเทศไทย) กำหนดให้วางเงินดาวน์ (L TV) ที่เข้มข้น ดังนั้นหากให้ขอพต์โลนผู้ประกอบการไปปล่อยกู้ถูกค้ำก่อน เขาก็จะสามารถซื้อบ้านได้”** นายอำนาจกล่าว

นางสาวอมรรัตน์ กล่าวพลบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ กล่าวว่ กรมธนารักษ์ได้ส่งรายชื่อผู้จองสิทธิบ้านคนไทยประชารัฐ ที่ต้องการขอกู้เงินจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน ไปให้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวนรวม 2,210 ราย เชียงใหม่ 1,645 ราย เชียงราย 223 ราย และประจวบคีรีขันธ์ 180 ราย

**“ในส่วนของประจวบฯ แบงก์พิจารณาคำขอสินเชื่อเบื้องต้นแล้ว 180 ราย โดยทุกรายผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นหรือ preapprove ไปแล้ว ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบงก์สามารถปล่อยก็ซื้อบ้านในโครงการได้ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มตามที่เราจัดลำดับไว้ คือ 1.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 2.ผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน”** นางสาวอมรรัตน์กล่าว

ทั้งนี้ หากมีผู้ที่ไม่ผ่าน ทางกรมจะให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการที่ทำโครงการตัดสินใจเองว่าจะรับผู้ที่ไม่ผ่านเป็นลูกค้าหรือไม่ ซึ่งอาจจะพิจารณาประเด็นอื่นประกอบ เช่น การเปลี่ยนไปกู้สหกรณ์ ยืมญาติ หรือมีช่องทางการเงินอื่น เพื่อนำมาใช้ซื้อบ้านก็ได้ เป็นต้น

สำหรับโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” เน้นลูกค้าเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3) คนทั่วไป ให้ได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ

โดยกรมธนารักษ์ได้กำหนดรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแฝด/ บ้านแถว/อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000 – 700,000 บาท ต่อหน่วย รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและ /หรือ เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

อ้างอิง : น.ส.พ ประชาชาติ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562



## ศึกษานหนักสิน

**หนักีประนอนได้**  
นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046

**สวัสดิ์ศรีบ สมชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนครนทบุรี จำกัด**  
**ที่เคารพ** ผมขอสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สหกรณ์  
ออมทรัพย์ฉบับปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 28 เมษายน  
2562 มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม  
สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน(สอร.) ครั้งที่ 3/2562  
ณ ตึกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า  
นครหลวง จำกัด โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

**1. พรบ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ปี 2562** จะมีผลบังคับใช้  
ในวันที่ 19 พ.ค. 2562 และจะมีการออกระเบียบและกฎ  
กระทรวง จำนวน 12 ฉบับ ภายใน 2 ปี ในจำนวนนี้จะมีการออก  
กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ ต้องมีความ  
รู้ด้านกฎหมาย, บัญชี/การเงิน และการบริหารงาน จำนวนไม่  
น้อยกว่า 3 คนในจำนวนของคณะกรรมการ 15 คน ซึ่งต้องมี  
รายละเอียดและระยะเวลาเปลี่ยนผ่านไปสู่ พรบ.ใหม่ และจะมี  
การอบรมกรรมการด้านความรู้ทางบัญชี/การเงิน เป็นเวลารวม  
54 ชม. สำหรับผู้ที่เป็นกรรมการ

**2. การกำหนดจำนวนเงินคงเหลือสุทธิของสมาชิก**  
**ให้เหลือ 20-30% ของเงินเดือน** และการเว้นระยะกู้วนซ้ำ 1  
ปี หากมีกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมา สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่  
ของประเทศจะดำเนินการลำบากมาก ขณะนี้มีสหกรณ์ขนาดใหญ่  
บางแห่งเริ่มปรับตัว กำหนดหลักเกณฑ์เงินคงเหลือสุทธิแก่  
สมาชิกแล้ว

**3. ภาระหนี้สินของสมาชิกซึ่งมีหลายก้อน** แต่มีเงินเดือนน้อย  
เมื่อถึงวัยเกษียณยังชำระหนี้ไม่หมด หรือเมื่ออายุงานเหลือน้อย

มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทุกสหกรณ์  
การแก้ไขคือการศึกษาแก่สมาชิกถึงปรัชญาของสหกรณ์  
และการสร้างวินัยทางการเงิน กรรมการของแต่ละสหกรณ์  
ควรคิดหลักเกณฑ์เพื่อให้สมาชิกไม่มีภาระหนี้มากเกินไป มี  
ความสามารถในการผ่อนชำระและลดความเสี่ยงของสหกรณ์

**4. มุมมองของระบบสหกรณ์** ในระบบสหกรณ์เป็นระบบ  
เศรษฐกิจที่มีใช้ใช้บุคลากรเพื่อหาเงิน แต่สหกรณ์ออมทรัพย์  
เป็นระบบที่ใช้เงินเพื่อพัฒนาคน มีใช้ผู้ล่า (Hunter) แต่เป็น  
ผู้พัฒนาคน (Human Developers) และควรสังกัดกระทรวง  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีใช้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์

**5. การบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงและ**  
**ยั่งยืน** มีปัจจัยที่สำคัญยิ่ง 3 ประการ คือ การมีธรรมาภิบาล  
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์  
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
แก่ระบบของสหกรณ์ในวงกว้าง



**ผมขอรายงานการติดตามหนี้ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ครับ**

ประเภทลูกหนี้	จำนวน	ราย	เป็นเงิน	หน่วย
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้	จำนวน	167	1,677,015.16	บาท
ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	จำนวน	234	3,208,091.75	บาท
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	จำนวน	11	28,963.42	บาท
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	จำนวน	189	1,366,685.05	บาท
มติให้ออกนำหุ้นมาชำระหนี้	จำนวน	18	2,355,264.50	บาท
<b>การติดตามหนี้สิน เดือนเมษายน 2562 รวมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน</b>	<b>619</b>	<b>8,636,019.88</b>	<b>บาท</b>
ติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562			<b>37,727,599.12</b>	<b>บาท</b>
การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562			<b>46,363,619.00</b>	<b>บาท</b>



**มุมนานาญ**  
และ  
**ชมรมผู้สูงอายุ**  
นายวิชัย ทับคล้าย 061-414-1938

**สวัสดิ์ศรีชม สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครพนมบุรี จำกัด**

ครับขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน – ตามฤดูกาลธรรมชาติ เมื่อถึงเดือน พฤษภาคม จะเป็นช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน แต่สภาพแปรปรวนต่างๆ ทำให้ฝนฟ้าเริ่มไม่ตกต้องตามกำหนดเดิมๆ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จะนำวิคิด ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีฝนต่ำกว่าค่าปกติ ในหลายจังหวัด ทั้ง ภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และ ภาคใต้ ด้วยสภาพทางอากาศดังกล่าว จะส่งผลต่อการทำ เกษตรกรรม ไปจนถึงภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ยิ่งไปกว่านี้สุขภาพกันด้วยนะครับ และฉบับนี้ผมขอแนะนำเรื่องวิธีการเลือกอาหารโดนใจ สไตลส์วัยเก๋ามาฝากดังนี้ครับ



**เลือกอาหารโดนใจ สไตลส์วัยเก๋**

บนโต๊ะอาหาร ภายใต้อาชีพราย ที่เรียงรายไปด้วย เมนูไทยๆ อย่าง ไข่ต้ม น้ำพริก ปลาแห้ง และแกงจืดเต้าหู้หมูสับผักกาดขาว ส่งกลิ่นหอมโชยมาเตะจมูก ในขณะที่ข้าวกล้องในหม้อหุงข้าว ถูกตักใส่จาน พร้อมยกมาเสิร์ฟความอร่อยให้คนในครอบครัว เย็นนี้ แค่เห็นเมนูที่แม่ทำวันนี้ ดันก็เดาได้ว่า คุณตา คุณยาย มาเยี่ยม ครอบครัวของเรา

อาหารการกิน ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรพิถีพิถัน เพราะสิ่งที่เรา รับประทานในร่างกายนั่น ต้องเป็นประโยชน์ ยิ่งเฉพาะในผู้สูงอายุ แล้วล่ะก็ ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มถดถอย การทำงานของอวัยวะต่างๆ การเจริญเติบโตของเซลล์เริ่มสร้างน้อยลง ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย รู้แบบนี้แล้ว จะทำอย่างไร ที่ให้เหล่าวัยเก๋และทุกคนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรง

**อาจารย์สง่า ดามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และที่ปรึกษา ด้านโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า**

วิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุด หนีไม่พ้น 3 อ และ 2 ส คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา โดยอาหารการกิน ต้องถูกหลักโภชนาการ กินครบ 5 หมู่ กินในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลดหวานมันเค็ม กินผักผลไม้มากขึ้น เน้นกินปลามากกว่าเนื้อสัตว์ใหญ่ ต่อมาคือ ออกกำลังกาย การเดินและยืนแกว่งแขนเป็นวิธีที่ดีที่สุดของผู้สูงอายุ อย่าลืมพฤติกรรมเนือยนิ่งมากจนเกินไป ต้องขยับตัวเอง อยู่ตลอดเวลา สุดท้าย คือ อารมณ์ ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาเรื่อง ความกังวล ความเครียด เพราะฉะนั้น เมื่อมีอะไรมากระทบจิตใจ พยายามตั้งสติ และจะเกิดปัญหา สลัดความเครียดออกจากตัวเอง ให้ได้โดยเร็ว

อ.สง่า ยังบอกอีกว่า หนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้คนแก่ก่อนวัย คือ พฤติกรรมการกินแบบผิดๆ ถูกๆ คนปัจจุบัน มักที่จะอาหารไทย กินหวาน มัน เค็ม มากขึ้น กินพืชผักผลไม้ น้อยลง กินอาหารปนเปื้อน ไม่ปลอดภัย ผลร้ายแรงที่ตามมา คือ คนไทยเจ็บป่วยและตายด้วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรังพุ่งสูงขึ้น ดังนั้น อาจารย์สง่า จึงฝาก 8 วิธี เลือกอาหารโดนใจ สไตลส์วัยเก๋ เพื่อให้ลูกหลาน และผู้สูงอายุมีตัวเลือก ในการดูแลตัวเอง ดังนี้

**1. กินข้าวกล้อง**

ข้าวกล้อง อุดมด้วยสารอาหารที่มากกว่าข้าวขาว มีใยอาหาร ที่ร่างกายต้องการ ช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่หลอดเลือด

**2. กินปลาเป็นประจำ**

ปลามีโปรตีนที่มีคุณภาพ ย่อยง่าย ไขมันต่ำ มีโอเมก้า 3 ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีแคลเซียมและแร่ธาตุที่สำคัญ โดยควรกินปลาสดหั่นละ 3-4 ครั้ง

**3. กินต้ม แกง ยำ น้ำพริก ลดการกิน ทอดและผัด**

**4. กินตามสูตร 6: 6:1**

น้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา/วัน เกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา/วัน

**5. กินไข่**

ไข่ อุดมด้วยโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก ปรุงง่าย เก็บนาน มีเลซิทินและโคลีนที่ร่างกายต้องการ แม้มี คอเลสเตอรอลสูง แต่คุณค่าทางโภชนาการก็สูงด้วย คนปกติกิน ไข่ได้วันละฟอง โดยเคล็ดลับการกินไข่ให้ได้ประโยชน์ คือ กินไข่สุก ไม่กินไข่ลวก/ดิบ กินไข่กับข้าวที่มีผักผลไม้ เน้นกินไข่ต้ม ตุ่น มากกว่าไข่เจียว/ดาว กินไข่แล้วเลี่ยงกินอาหารที่มีไขมันสูง

**6. ดื่มนมพอดีมีประโยชน์**

นมจากสัตว์ เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพ อุดมด้วยแคลเซียม ที่ร่างกายนำไปใช้ได้ดี เด็กจึงควรดื่มนมรสจืด 2-3 ถ้วย/วัน และ ผู้ใหญ่ 1-2 ถ้วย/วัน ถ้าอยู่ในภาวะอ้วนต้องดื่มนมพร่องมันเนย สำหรับใครที่ไม่ดื่มนม แนะนำให้กินปลามากขึ้น กินปลาที่กินได้ทั้ง กระดูกเป็นประจำ กินผักใบเขียวให้มากขึ้น กินถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ และดื่มนมถั่วเหลืองที่มีแคลเซียมสูง





# ถามมา ตอบไป

ปณต จตุนต์ 095-249-9824

## สวัสดิ์ศรีศรี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนท์ จำกัด

โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2562 มาประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว สมาชิกที่เป็นคุณครูคงได้สอนหนังสือเด็กนักเรียนอย่างมีความสุขตลอดปีการศึกษานะครับ และขอแจ้งสมาชิกทราบว่าขณะนี้ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับปี พ.ศ.2562 ได้ประกาศใช้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ระเบียบข้อบังคับจะเข้มงวดต่อการกู้เงินของสมาชิกมากขึ้น ซึ่งจะขอแจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป สำหรับฉบับนี้สมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับเงินสวัสดิ์การที่สมาชิกพึงจะได้หลายข้อครับ

### 1 ถาม

ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์อะไรบ้างเมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง?

### ตอบ

- ได้รับเงินสวัสดิ์การสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ล้าน)
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท
  - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ได้รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท
- ได้รับเงินสวัสดิ์การสมาชิกถึงแก่กรรมกองทุนสงเคราะห์สมาชิก 50 ปีสหกรณ์

- เป็นสมาชิก 1 - 5 ปี ได้รับ 40,000 บาท
- เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปถึง 7 ปี ได้รับ 50,000 บาท
- เป็นสมาชิก 7 ปีขึ้นไปถึง 9 ปี ได้รับ 60,000 บาท
- เป็นสมาชิก 9 ปีขึ้นไปถึง 11 ปี ได้รับ 70,000 บาท
- เป็นสมาชิก 11 ปีขึ้นไปถึง 13 ปี ได้รับ 80,000 บาท
- เป็นสมาชิก 13 ปีขึ้นไปถึง 15 ปี ได้รับ 90,000 บาท
- เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไปถึง 17 ปี ได้รับ 100,000 บาท
- เป็นสมาชิก 17 ปีขึ้นไปถึง 19 ปี ได้รับ 110,000 บาท
- เป็นสมาชิก 19 ปีขึ้นไปถึง 21 ปี ได้รับ 120,000 บาท
- เป็นสมาชิก 21 ปีขึ้นไปถึง 23 ปี ได้รับ 130,000 บาท
- เป็นสมาชิก 23 ปีขึ้นไปถึง 25 ปี ได้รับ 140,000 บาท
- เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป ได้รับ 150,000 บาท

กรณีสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ ให้สหกรณ์หักชำระหนี้ก่อน ส่วนที่เหลือให้กับบุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนารมณ์ไว้ และสมาชิกที่ฆ่าตัวตาย ทายาทของผู้เสียชีวิตจะไม่ได้สวัสดิ์การส่วนนี้

### 2 ถาม

การกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าไร และอัตราดอกเบี้ยเท่าไร ?

### ตอบ

กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.5 บาทต่อปี

### 3 ถาม

ปี 2562 จะประชุมผู้แทนสมาชิกเมื่อใด ?

### ตอบ

ประชุมผู้แทนสมาชิกในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ศรีศรี

### ต่อจากหน้า 8

#### 7.กินถั่วเมล็ดแห้ง

ถั่วเมล็ดแห้งกินร่วมกับข้าวจะได้โปรตีนที่มีคุณภาพ มีเลซิทิน ไชมันดำ มีวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ และมีใยอาหาร

#### 8.กินผักผลไม้

ผัก ผลไม้ เป็นอาหารที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เป็นแหล่งให้วิตามิน แร่ธาตุแก่ร่างกาย อุดมด้วยใยอาหาร มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดเสี่ยงมะเร็ง สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวก็ Team Content [www.thaihealth.or.th](http://www.thaihealth.or.th)  
ให้สัมภาษณ์โดยอาจารย์สง่า ตามาพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และที่ปรึกษาด้านโภชนาการ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  
ภาพโดย นัฐพร ชุ่มสื่อ Team Content [www.thaihealth.or.th](http://www.thaihealth.or.th)



พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์



## ข่าว จาก สมาคมสถาปนิก

สน.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
 สสอศ. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ  
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252  
 นายวันชัย ศรีเพ็ง 089-914-7567

**สวัสดิ์ศรีรับท่านสมาชิก สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์**  
**ออมทรัพย์คุณนทีทุกท่าน** ตามมติคณะกรรมการสมาคมสถาปนิก  
 สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562  
 เห็นสมควรให้เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาส  
 สมหามงคลบรมราชาภิเษก โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ  
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติให้ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิก  
 สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์เป็นกรณีพิเศษ (อายุไม่เกิน 65 ปี) ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมดังนี้

1.1 การรับสมัครสมาชิกสามัญ (กรณีที่ 1 ปัจจุบันเป็นสมาชิก  
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ.2497)  
 (2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคล  
 ไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ  
 เรื้อรังจนรักษาไม่หายโดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของ  
 รัฐบาลเท่านั้น

(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

(5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ  
 ของสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ทุกข้อ

(6) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

1.2 การรับสมัครสมาชิกสมทบ (กรณีที่ 2 ไม่ได้เป็นสมาชิก  
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด)

(1) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ.2497)

(2) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคล  
 ไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ  
 เรื้อรังจนรักษาไม่หาย โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลของ  
 รัฐบาลเท่านั้น

(4) มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย

(5) ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ  
 ของสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ทุกข้อ

(6) เป็นคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา-มารดา หรือเป็นพี่-น้อง  
 (บิดา-มารดาเดียวกัน) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

**2. กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง**  
**วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ในวัน เวลา ราชการ**

### 3. การยื่นใบสมัคร

(1) สมาชิกสามัญ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วย  
 ตนเอง ณ สำนักงานของสมาคมในวันเปิดทำการ และมีสมาชิกของ  
 สมาคมหรือกรรมการของสมาคมรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

(2) สมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมด้วย

ตนเอง และต้องให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ที่ผู้สมัคร  
 อ้างถึง เป็นผู้นำสมัคร ณ สำนักงานของสมาคม ในวันเปิดทำการ  
 และมีสมาชิกของสมาคม หรือกรรมการของสมาคมรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน

### 4. หลักฐานการสมัครสมาชิก

(1) เอกสารผู้สมัคร

(1.1) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

(1.2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

(1.3) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น  
 จำนวน 1 ฉบับ

(1.4) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี  
 การเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ

(1.5) ทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมสำเนา (กรณีมีคู่สมรส)

จำนวน 1 ฉบับ

(2) เอกสารผู้รับผลประโยชน์

(1.1) บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

(1.2) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

(1.3) ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี  
 การเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ

**\*\*\* (กรุณาลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ) \*\*\***

### 5. ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

(1) ค่าสมัคร เป็นเงิน 50 บาท

(2) ค่าบำรุงสมาคมรายปี เป็นเงิน 50 บาท

(3) เงินค่าบริจาคให้สมาคมฯ (อายุเกินระเบียบ) เป็นเงิน  
 8,700 บาท

(4) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า เป็นเงิน 200 บาทรวม 9,000 บาท

(5) เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม สมาชิก  
 ทุกคนต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกที่ตายนั้น  
 รายละ 30 บาท (สามสิบบาท)

(6) บุคคลที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์  
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที เมื่อคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็น  
 สมาชิก ไม่สามารถขอรับเงินตาม ประกาศนี้คืนได้ทุกกรณี

**ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง**  
**วันที่ 30 ธันวาคม 2562**

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

(ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี)

นายกสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์  
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที



**สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน**

ด้วย พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 โดยเน้นการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ การประเมินรายได้ของลูกหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิก

พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ยังคงให้ความสำคัญกับการหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ฯ เป็นลำดับแรก รองจากการหักภาษีอากรหรือเงินที่พึงหักให้รัฐเหมือนเดิม

รองอธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ ยังได้แสดงความเป็นห่วงที่สหกรณ์ฯ ได้ปล่อยสินเชื่อเงินกู้ให้กับสมาชิกบางกลุ่มเกินความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ เช่น กลุ่มผู้เกษียณอายุราชการ ที่เมื่อเกษียณแล้วรายได้ลดลงอย่างมาก ควรต้องมีการวางแผนให้คู่กับคนกลุ่มนี้ก่อนถึงวันเกษียณอายุ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และสืบเนื่องจากกรณีที่มีสมาชิกกลุ่มหนึ่งได้ฟ้องดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของตน ที่หัก

เงินเดือนของสมาชิกส่งให้กับสหกรณ์ฯ ทำให้สมาชิกมีเงินประจำเดือนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากเงินไม่พอใช้จ่ายรายเดือน ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจึงทำหนังสือแจ้งกับสหกรณ์ฯ ว่า การให้สมาชิกกู้เงินต้องคำนวณเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 มิฉะนั้น ต้นสังกัดอาจไม่หักหนี้จากสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ ได้

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คณะกรรมการต้องทบทวนพิจารณาระเบียบการให้กู้เงินกับสมาชิก ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยึดหลักเกณฑ์เงินเหลือให้สมาชิกไว้ใช้จ่าย 3,000 บาท ต่อเดือน และรายได้ในอนาคตสมาชิกผู้กู้เงินใช้เกณฑ์เงินเหลือร้อยละ 30 กับทุกรายในปี 2563 เป็นต้นไป

ที่เป็นปัญหาอีกอย่างคือเรื่องการชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่รายอื่นของสมาชิก ที่ไม่ได้แจ้งให้กับสหกรณ์ฯ ทราบ เช่น หนี้ธนาคารออมสินหนี้ธนาคารอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏในสลิปเงินเดือน หากมีก็ต้องนำมาคำนวณด้วยกรณีปรับโครงสร้างกับธนาคาร ก็ยังคงต้องใช้ยอดเดิมมาคำนวณ เพราะยอดที่ปรับโครงสร้างธนาคารออมสิน จะใช้เรียกเก็บชั่วคราว แล้วก็กลับมาเก็บเต็มจำนวนเท่าเดิมอีก หากไม่คำนวณไว้ก็จะเป็นปัญหามากภายหลังได้ยกเว้นกู้ฉุกเฉินให้ใช้ยอดปรับโครงสร้างมาคำนวณได้โลกไม่เคยหยุด เราก็ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

**พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ศรีรับ**

**ต่อจากหน้า 11**

**สุดท้ายขอแจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 9 ราย**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	กองทุน 10 ล้าน	40 - 50 ปีสหกรณ์	สม.นบ.	สสอศ.	สส.ชสอ.
1.	นายเสรี กุศลการณ	72 ปี	มะเร็งท่อน้ำดี	-	สมทบ	256,848	-	-
2.	น.ส.เบญจมาศ พิมสาร	34 ปี	มะเร็งปอด	10,000	60,000	256,828	-	-
3.	นางพรสุดา โพธิ์ร่มเย็น	71 ปี	มะเร็งท่อน้ำดี	30,000	150,000	256,791	576,000	576,000
4.	นางเสถียร ติมาก	91 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	30,000	150,000	256,763	576,000	-
5.	นางสุภัทรา วีระวุฒิ	49 ปี	ขาดอากาศจากการแขวนคอ	20,000	ไม่ได้รับเงินสวัสดิการ เนื่องจากเป็นการฆ่าตัวตาย	256,735	576,000	576,000
6.	นางสายสมร ต่วนเขียว	61 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	30,000	150,000	256,707	576,000	576,000
7.	นายเฉลิม กลิมกุล	71 ปี	ภาวะเลือดเป็นกรด	20,000	100,000	256,707	576,000	576,000
8.	นางประทุม ทิมบุตร	84 ปี	การหายใจล้มเหลว	30,000	150,000	256,679	576,000	-
9.	นายโชติ แยมแสง	78 ปี	เลือดออกในสมอง	20,000	110,000	256,650	-	-

**\*\*\* จำนวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน \*\*\***



**สวัสดิ์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด** ที่ **เคารพรักทุกท่าน** ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562 ผมขอแจ้งเพื่อนสมาชิกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งสำหรับการสรรหากรรมการชุดที่ 61 ในปี 2562 ไว้แล้ว แต่ก็คงจะมีแจ้งในวารสารคอลัมน์ข่าวประชาสัมพันธ์แบบนี้ไปตลอดจนถึงวันเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกสับสน โดยเฉพาะสมาชิกหน่วยข้าราชการบ้านาญครับ

**ปี 2562 ยังแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม คือ**

**เขตเลือกตั้งที่ 1** ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอำเภอเมือง อำเภอบางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกที่เกษียณ ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางกรวย

**เขตเลือกตั้งที่ 2** ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย และสมาชิก

**วิธีแจ้งการชำระเงินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด**

1. ใบบงบฟอร์ม Bill Payment โดยชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย / กรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
2. โอนเงินมาชำระได้ตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้แล้วแจ้งข้อมูลในการโอนมายังสหกรณ์ฯ

**ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด**

ธนาคารกรุงเทพ	สาขานนทบุรี	140-0-35869-1
ธนาคารกรุงไทย	สาขานนทบุรี	108-1-37285-0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	สาขาสะพานพระนั่งเกล้า	315-1-00001-4

**สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใบบงบฟอร์ม Bill Payment ในการชำระเงิน :** กรุณาส่งหลักฐานในการโอนเงินแจ้งทุกครั้ง (ชื่อ-สกุล, เลขสมาชิก, เบอร์โทรติดต่อ) โดยส่งแอฟหรือส่ง LINE เพื่อเป็นเอกสารประกอบการชำระเงิน

โทร. 02-9698201-2, 02-5254270-2 ต่อ 114, 129 แฟกซ์. 02-9698200  
มือถือ. 085-336-0404 (ฝ่ายการเงิน) ID LINE. 029698200

ที่เกษียณ จากทั้ง 4 อำเภอเหมือนเดิม  
**เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเป็นดังนี้**

**เขตเลือกตั้งที่ 1** มี 1 หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ (จะกำหนดอีกครั้ง) ประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัด อำเภอเมือง อำเภอบางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกบ้านาญที่เกษียณในเขต อำเภอเมือง และอำเภอบางกรวย

**เขตเลือกตั้งที่ 2** มี 2 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย **หน่วยเลือกตั้งที่ 1.** หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชลประทานสังเคราะห์ ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัด อำเภอปากเกร็ดทุกหน่วยงาน และสมาชิกบ้านาญที่เกษียณ ในเขตอำเภอปากเกร็ด

**หน่วยเลือกตั้งที่ 2** หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัด อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และสมาชิกบ้านาญที่เกษียณ ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่

สมาชิกบ้านาญท่านใด ที่สถานที่ หรือหน่วยเลือกตั้งในปีที่ผ่านมาไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งความจำนงเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งได้ตลอดตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นะครับ

**ครับฉบับนี้ผมขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ**

**ฝาก-ถอน / เปิด-ปิดบัญชี (ทำรายการไม่เกิน 15.00 น.)**

**กรณีถอนเงิน**

ถอนเงินฝากออมทรัพย์ ไม่เกิน 300,000 บาท รับเงินสดได้ทันที ต่อ 1 บัญชี

ถอนเงินฝากออมทรัพย์ เกิน 300,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน

**กรณีฝากเงิน**

1. รับฝากเช็คเข้าบัญชี ทำรายการรับ ไม่เกินเวลา 13.30 น. กรุณาส่งจ่ายเช็คในนาม " สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด "
2. โอนเงินฝากผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานในการโอนเงินแจ้งทุกครั้ง (ชื่อ-สกุล, เลขสมาชิก, เบอร์โทรติดต่อ) โดยส่งแอฟหรือส่ง LINE เพื่อเป็นเอกสารประกอบการฝากเงินเข้าบัญชี

โทร. 02-9698201-2, 02-5254270-2 ต่อ 127, 129 แฟกซ์. 02-9698200  
มือถือ. 085-336-0404 (ฝ่ายการเงิน) ID LINE. 029698200

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด  
ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด	กาญจนาธนชัย
บรรณาธิการกองบรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ	เกิดนวล
	นางกนกวรรณ	ชวลี
	นายรังสิมันต์	อัมจิตร
	นายบัณฑิต	น้อมประเทศ
	นายวิฑูรย์	ถาวรศักดิ์
	นายวันชัย	ศรีพิง
	นายฉัตรชัย	ศรีทอง
	นายคณิศร	จิตตะวิกุล
	นายวิชัย	ทับคล้าย
	นายอนันต์	รชชะพันธุ์
	นายวิวัฒน์	กองแกน
	นายจรัส	ตันติพิบูลย์
	นายปณต	จตุพร
	นางพุมมาศ	ทับเกร็ด
	นางสุนิสา	แก้มสกุล

ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
www.ntbcoop.com

**สหกรณ์คุณนท**  
มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ

นามผู้รับ

**ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน**

**สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด**  
เลขที่ 776 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
**โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com**  
ผ่านลิเนอโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย  
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mail : ntbcoop@hotmail.com  
Facebook : http://www.ntbcoop.com